



Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng 3 năm 2019

THƯ MỜI

Tham gia Ngày hội tuyển dụng, thông tin và tư vấn việc làm 2019
Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Kính gửi: Quý cơ quan, doanh nghiệp

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế là cơ sở đào tạo đại học, sau đại học đa ngành, đa lĩnh vực và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội- nhân văn, kỹ thuật và công nghệ; là nơi cung cấp nguồn nhân lực và sản phẩm khoa học công nghệ chất lượng cao, đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trực tiếp là các tỉnh miền Trung- Tây Nguyên. Hiện nay, Trường đang đào tạo hơn 6.000 học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh.

Với mong muốn tạo cơ hội để các cơ quan, doanh nghiệp (gọi chung là cơ quan) giới thiệu, quảng bá thương hiệu và tiếp cận với đội ngũ nhân lực trẻ chất lượng, lựa chọn các ứng viên tiềm năng, bổ sung vào các vị trí làm việc, nâng cao vị thế của Quý cơ quan, Trường Đại học Khoa học tổ chức “Ngày hội tuyển dụng, thông tin và tư vấn việc làm 2019” vào ngày 26/4/2019 (thứ Sáu) tại 77 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế. Nhà trường hy vọng có thể tiếp tục đồng hành với Quý cơ quan, cùng chung tay chăm lo và phát triển thế hệ trẻ, mang đến cơ hội nghề nghiệp và mở rộng cánh cửa tương lai cho sinh viên. Đồng thời, xây dựng, củng cố và thắt chặt mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa Nhà trường và Quý cơ quan.

Nội dung hoạt động Ngày hội tuyển dụng, thông tin và tư vấn việc làm 2019 bao gồm các điểm trưng bày, các bàn tư vấn tuyển dụng, các hội thảo giao lưu hướng nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm, quảng bá hình ảnh, thương hiệu, trao đổi với sinh viên về cơ hội thực tập, việc làm, chính sách đãi ngộ khi làm việc. Đặc biệt, Quý cơ quan có thể trực tiếp thực hiện quy trình phỏng vấn tuyển dụng, tìm ra các ứng viên phù hợp nhất bổ sung vào nguồn nhân lực của đơn vị mình. Nhà trường rất mong nhận được sự quan tâm và tham gia của Quý cơ quan trong “Ngày hội tuyển dụng, thông tin và tư vấn việc làm Trường Đại học Khoa học 2019”. Khi tham gia chương trình, hình ảnh và thông tin của Quý cơ quan sẽ được giới thiệu và quảng bá trong suốt quá trình truyền thông cho Ngày hội (từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2019).

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Ông Thái Nhật Trường, Phó Trưởng Phòng Công tác học sinh, sinh viên

Điện thoại: 0944455136; Email: cthssvdhkh@gmail.com

Sự tham gia của Quý cơ quan sẽ góp phần tạo nên quy mô và sự thành công của “Ngày hội tuyển dụng, thông tin và tư vấn việc làm Trường Đại học Khoa học 2019”. Xin kính chúc Quý cơ quan phát triển ngày càng vững mạnh. Chúc toàn thể cán bộ lãnh đạo, nhân viên luôn dồi dào sức khỏe và thành đạt.

Trân trọng cảm ơn./.

PGS.TS. Hoàng Văn Hiến